

Lễ Tạ Ơn "4 trong 1" – Dấu Ấn Đặc Biệt của Giáo Xứ ĐẠI HẢI

Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 10, cộng đoàn Giáo xứ Đại Hải đã hân hoan quy tụ trong thánh lễ tạ ơn "4 trong 1" - một dấu ấn đặc biệt, mang đậm tinh thần hiệp nhất và lòng biết ơn.

Thánh lễ được **Đức Cha Têphanô** chủ sự đã diễn ra trang nghiêm, sốt sắng, trong bầu khí thiêng liêng và đậm ấm. Đây là một dịp đặc biệt không chỉ "**Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo Xứ** và **Mừng Bốn mạng Mẹ Mân Côi**, mà còn là lễ **Mừng Hoàn Thành Công Trình Trùng Tu Thánh Đường** và **30 Năm Hồng Ân Linh Mục Của Cha Sở Phêrô**".

Bà con giáo dân từ khắp nơi trong và ngoài Giáo Xứ, trong những bộ trang phục đẹp nhất, đã sớm đến và hân hoan đón chào ngày lễ trọng đại. Khung cảnh ngôi Thánh Đường vừa được trùng tu thêm phần sang trọng, thanh thoát, càng làm tăng thêm sự tôn nghiêm cho Thánh lễ. Những hoa văn tinh tế trên bàn thờ, những đường nét kiến trúc mềm mại, kết hợp với ánh sáng ấm áp, tạo nên một không gian thiêng liêng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha Têphanô đã chia sẻ về hành trình lớn lên mỗi ngày và niềm vui của Giáo Xứ trong suốt những năm tháng qua, tôn vinh tình yêu và sự kiên trì của cộng đoàn trong việc gìn giữ và phát triển đức tin. Đức Cha nhấn mạnh rằng sự hiện diện và lòng mến yêu của Mẹ Mân Côi đã luôn đồng hành, bảo vệ Giáo Xứ qua bao thế hệ. Ngài cũng khuyến khích mọi người tiếp tục gắn bó, yêu thương và cùng nhau xây dựng Giáo Xứ ngày càng vững mạnh.

Quý cha và đông đảo khách mời từ các Giáo Xứ lân cận đã cùng nhau hiệp nhất, chung lời cầu nguyện, tạo nên một khúc ca ngợi khen dâng lên Thiên Chúa. Những giai điệu thánh ca vang lên hùng tráng, như một lời cảm tạ sâu sắc, ghi dấu ngày lễ trọng đại của Giáo Xứ.

Cha Sở Phêrô, trong niềm vui mừng "4 trong 1", đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thiên Chúa và cộng đoàn. Với sự mộc mạc chân thành, cha chia sẻ những niềm vui và thử thách trong suốt hành trình mục vụ của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người đã luôn đồng hành, hỗ trợ ngài qua các giai đoạn khác nhau của Ôn gọi và Giáo Xứ. Cha Phêrô cũng gửi gắm hy vọng rằng Giáo Xứ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và lòng bác ái.

Ngày lễ tạ ơn này không chỉ là một ngày vui mà còn là một minh chứng cho sức sống, lòng kiên trung và đức tin vững bền của Giáo xứ Đại Hải. Cầu chúc cộng đoàn tiếp tục phát huy truyền thống và gìn giữ những giá trị cao quý đã được hun đúc qua bao thế hệ, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho các thế hệ tiếp nối.









